
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑   วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑      หนา  ๑ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 
วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ หองประชุมช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ 
 

๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหลมตระกูล   รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
รายช่ือผูมาประชุม 

๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดคีณะครุศาสตร กรรมการ 
๓. ผศ.วิไลลักษณ  พรมเสน (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
๔. ผศ.3สมศักดิ์  ศรีสวการย3
๕. อ.ดร.ณัฐวุฒิ   ปญญา (แทน)คณบดีคณะวทิยาการจัดการ กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๖. ผศ.พงษศักดิ์   อยูม่ัน (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ตองตา จรูญศรีวัฒนา   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ผูเขารวมประชุม 

๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓. นายคฑาวุฒิ   วังใจฟู นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๙.๓๐   น. 
 
วาระท่ี ๑
 

 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื ่องจากคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา            
ในแตละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะหมดวาระในวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น                
ฝายวิชาการจึงขอความรวมมือจากคณะ จัดสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาชุดใหม 
ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตอไป  จึงขอเสนอที่ประชุม
รับทราบ รวมกัน  

๑.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม

 
  รับทราบ 

 
 



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑   วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑      หนา  ๒ 

 

 

 

  ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผานการอนุมัติ
หรือการใหความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยไดจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณา
ความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ( CHE Curriculum Online : CHECO ) โดยให
มหาวิทยาลัยจัดทําหลักสูตรเขาสูระบบดังกลาวนั้น   

๑.๒ ระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ( CHE Curriculum 
Online : CHECO ) 

  มหาวิทยาลัยจึงขอใหทุกคณะที่เสนอหลักสูตรและผานการอนุมัติหรือการให 
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันเรียบรอยแลว จัดทําหลักสูตรเขาสูระบบพิจารณาความสอดคลอง            
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ( CHE Curriculum Online : CHECO )  โดยมหาวิทยาลัยจะแจงรหัส            
เขาระบบใหทุกคณะทราบภายหลัง  จึงขอเสนอท่ีประชุมรับทราบ รวมกัน 
  
 

จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม

 
  รับทราบ 

 
  ประธานฯ แจงใหทีป่ระชุมทราบวา ตามท่ีรองอธิการบดีผาวิชาการ และ          
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเขารวมประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมี ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวง               
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธาน มหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลจากทีป่ระชุมวาจะมีการจัดตั้ง
กระทรวงใหม  โดยใหเนนความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เพื่อสรางเศรษฐกิจ สังคม เชิงนวัตกรรม   
ใหมหาวิทยาลัยสรางและพัฒนาคนข้ึนมาเพ่ือตอบสนองไทยแลนด ๔.๐ จึงขอเสนอทีป่ระชุมรับทราบ 
รวมกัน 

๑.๓ การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม

 
  รับทราบ 

วาระท่ี ๒
 ประธานฯ นําเสนอวา ตามทีไ่ด มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมชั้น ๘  
อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๓ หนา จึงนําเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

 มติท่ีประชุม

 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข  

วาระท่ี ๓
 ไมมี 

 เรื่องสืบเนื่อง  



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑   วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑      หนา  ๓ 

 

 

 
วาระท่ี ๔
 

 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร นําเสนอวา คณะวิทยาศาสตรไดมีการตรวจประกัน
คุณภาพระดับคณะไปเรียบรอยแลว โดยผลการประเมินอยูในระดับ ๔.๕๕  ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร
จะแจงผลอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง  

๔.๑ การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม

 
  รับทราบ 

 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร นําเสนอวา คณะวิทยาศาสตรขอผูบริหารทุกทาน          
เขารวมพิธีเปดงานวิทยาศาสตรนิทัศน ราชภัฏลําปาง ๖๑ ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑              
โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการการถายภาพทางดาราศาสตรดวย
กลอง DSLR  การแขงขัน ทางวิทยาศาสตร 

๔.๒ การจัดงานวิทยาศาสตรนิทัศน ราชภัฏลําปาง ๖๑ 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม

 
  รับทราบ 

วาระท่ี ๕
 

 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  

  ประธานฯ นําเสนอวา เพื่อใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง           
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงขอปรึกษาหารือและขอเสนอแนะเกี ่ยวกับ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื ่อง การทดสอบความรู ดานภาษาอังกฤษ และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศกอนสําเร็จการศึกษา รวมกัน 

๕.๑ (ร า ง )  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง เรื ่อ ง  การทดสอบความรู                 
ดานภาษาอังกฤษ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กอนสําเร็จการศึกษา 

 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ขอคิดเห็นในที ่ประชุม

 

  มีความคิดเห็นใหแกไขชื ่อ โดยแกไขเปน (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรือ่ง การทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ และดานเทคโนโลยี           
สารสนเทศกอนสําเร็จการศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตอไป 

มติที่ประชุม

 

  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรือ่ง การทดสอบ
ทักษะดานภาษาอังกฤษ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศกอนสําเร็จการศึกษา 

 
  ประธานฯ นําเสนอวา เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง           
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงขอปรึกษาหารือและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนดําเนินงาน
ดานวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

๕.๒ การวางแผนดําเนินงานดานวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  (๑) การพัฒนาอาจารย 
  (๒) การประชาสัมพันธหลักสูตร 
  
 

จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม  5

  (๑) การพัฒนาอาจารย  มหาวิทยาลัยจะทําตามแนวทางการสงเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 

เห็นชอบรวมกันโดย 

  (๒) การประชาสัมพันธหลักสูตร  
  ระดับคณะ ใหแตละคณะหาขอตกลงรวมกันโดยรูปแบบการประชาสัมพันธ             
ใหเนนเรื ่องของคุณภาพอาจารย การประชาสัมพันธในเชิงบอกตอ หรือการประชาสัมพันธผาน           
Social Media ตางๆ   
5

 

  ระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการเรื่องของ Rebranding ปรับภาพลักษณใหทันสมัย 
และประชาสัมพันธในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

วาระท่ี ๖
 

 เรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานฯ นําเสนอวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดพบปญหาเกี่ยวกับการจัดตารางเรียน
ตารางสอนในแตละภาคการศึกษา และพยายามหาทางแกไขปญหามาอยางตอเนื่อง แตยังเกิดความ
ลาชาทุกภาคการศึกษา  ฝายวิชาการจึงขอความอนุเคราะหคณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวย
ทีมงานจากคณะทาน มาชวยหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดตารางเรียนตารางสอนลาชา 

๖.๑ ปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการจัดตารางเรียนตารางสอนลาชา 

 มติที่ประชุม

 

  มอบหมายใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรและทีมงาน  มาชวยดูแลระบบ  
และหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดตารางเรียนตารางสอนลาชา 

 
5

 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 

 
 
 
5

5

             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวตองตา  จรูญศรีวัฒนา) 

 
     ผูบันทึก/สรุป/พิมพรายงานการประชุม                               ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 


	Uรายชื่อผู้มาประชุม
	เริ่มประชุมเวลา     ๙.๓๐   น.

